



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ถึงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัคร
ได้รับรองไว้แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้คลอด) ตำแหน่งเลขที่
๘๑๗๙๐ งานการพยาบาลผู้คลอด กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลปทุมรัตน์ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน ๑ ราย ดังนี้

เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางวิไลพร อะมะมุล	

๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๔๒๐
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลเมืองสรวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน ๑ ราย ดังนี้

เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางจิรนนท์ พันธุ์พาณิชย์	

๓. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๘๒๓๙๙
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเมืองสรวง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน ๑ ราย ดังนี้

เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๐๑	นางปิยะนุช บุญวิเศษ	

กำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา
(อาคารหลังใหม่) ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้หมดสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่

๓๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายสุรเดช ชวะเดช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด